

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Các quý vị đại biểu, đối tác, khách hàng và cán bộ CNV

Ngày 28/10/2019 vừa qua đã diễn ra sự kiện chào mừng 45 năm ngày thành lập Công ty CP Xây dựng cầu 75 (28/10/1974 – 28/10/2019) đánh dấu một mốc son trong chặng đường xây dựng và phát triển.

Trải qua 45 năm xây dựng và trưởng thành, với sự chỉ đạo kịp thời đúng đắn từ bộ giao thông vận tải và Tổng công ty XDCT giao thông 8, sự hỗ trợ tích cực từ quý đối tác, sự tin tưởng của quý khách hàng, đặc biệt sự nỗ lực, phát huy sáng tạo của toàn thể cán bộ công nhân viên đã xây dựng Công ty CP xây dựng cầu 75 trưởng thành như ngày hôm nay.

Công ty cổ phần xây dựng cầu 75 tự hào là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có uy tín trên thị trường, hoạt động hiệu quả, phát triển bền vững đảm bảo việc làm, thu nhập và mọi chế độ cho người lao động.

Trong không khí chào mừng sự kiện 45 năm ngày thành lập, ban tổ chức rất vinh dự được đón nhận những lời chúc mừng đồng viên mà các đại biểu, đối tác, khách hàng dành cho Công ty. Lời chúc mừng và sự quan tâm của quý vị thể hiện sự tin tưởng hợp tác chặt chẽ giữa hai bên. Công ty CP Xây dựng cầu 75 xin được cảm ơn quý vị đại biểu, đối tác đã tin tưởng đồng hành trong suốt thời gian qua, xin cảm ơn quý khách hàng đặt niềm tin và ủng hộ.

Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019 tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty CP xây dựng cầu 75 sẽ nỗ lực hết mình để nâng cao năng lực tài chính, năng lực thi công, năng lực cạnh tranh tiếp tục phát triển vững chắc theo định hướng trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông.

Vì điều kiện nên Ban lãnh đạo Công ty chỉ mời một số đại biểu là cán bộ chủ chốt của Tổng công ty XDCT giao thông 8 và Công ty CP Xây dựng cầu 75 qua các thời kỳ đại diện cho hàng nghìn cán bộ công nhân viên đã và đang làm việc cho Công ty cầu 75 tham dự, mong những quý khách hàng, đối tác và cán bộ công nhân viên không tham dự sự kiện thông cảm và chia sẻ.

Trong công tác tổ chức, tiếp đón còn vấn đề gì sơ suất và thiếu sót ban lãnh đạo Công ty rất mong nhận được từ phía đại biểu, khách hàng, đối tác sự chia sẻ cảm thông và khích lệ.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Ngọc Ký